

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๔๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ แห่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒๒ แห่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๗๖ แห่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน ๔๑ แห่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน ๔๔ แห่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑๓๓ แห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๕๔๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่จัดส่งข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ตัวอย่างรายการบัญชีที่ระบุรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัสหน่วยงานคู่ค้าไม่ถูกต้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการระหว่างกันให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลรายการระหว่างกันเป็นประจำ
ทุกไตรมาส เพื่อนำมาจัดทำรายการระหว่างกันในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และรายงานต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการตัดรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ และจัดทำรายงาน
การเงินรวมภาครัฐประจำปีได้อย่างถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลรายการ
ระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า มีหน่วยเบิกจ่าย
ไม่จัดส่งข้อมูลรายการระหว่างกัน จำนวน ๓๓๘ แห่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และจากการสุ่มตรวจสอบรายการ
บัญชีแยกประเภทที่เป็นรายการระหว่างกันในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘
พบว่า หน่วยเบิกจ่ายบางแห่งมีการระบุรหัสบัญชีแยกประเภทและรหัสหน่วยงานคู่ค้าภาครัฐไม่ถูกต้อง
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เช่น การขอเบิกเงินอุดหนุนที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการใช้รหัสบัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่ายอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ และระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ๒๐๐๐๔
ของหน่วยงานตนเอง ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าวไม่ใช่รายการระหว่างกันกับหน่วยงานตนเอง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม มีทั้งระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ๒๐๐๐๔ ของหน่วยงานตนเอง และระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ๘๐๐๖๗
กองทุนเงินทดแทน ซึ่งกองทุนประกันสังคมต้องระบุรหัสหน่วยงานคู่ค้า ๘๐๐๖๖ เป็นต้น ส่งผลให้ข้อมูล
รายการระหว่างกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถตัดกันได้ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำ

ข้อมูล...

“เรียนดี มีความสุข”

ข้อมูลรายการระหว่างกันในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความครบถ้วน ถูกต้อง ขอให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการระหว่างกันให้ถูกต้องตามแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดตามหนังสือที่อ้างถึง และจัดส่งข้อมูลรายการระหว่างกันให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกไตรมาส (ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นรอบไตรมาส) ผ่าน QR Code (ระบบ Google Sheets) ท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวรายงานให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ ภาวังคณันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๙๔๓๗, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๓

๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๑๕



ส่งข้อมูลรายการระหว่างกัน



หนังสือที่อ้างถึง